

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๔



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘  
๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๘๘  
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติภายหลังการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงตั้งแต่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันแถลงนโยบายให้ถือปฏิบัติ ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๖๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายหลังการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและเทศมนตรี ทั้งนี้ การใดที่อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หมายถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการนั้น ประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ โดยคาดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือลงนามในสัญญา ก่องหนึ่ผูกพันสำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตลอดจนการดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบว่า พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๔ วรรคสี่ กำหนดให้ระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากพิจารณาคำว่า “เท่าที่จำเป็น” นั้นต้องเป็นกรณีที่เกิดการดำเนินการตามหน้าที่

/และอำนาจ ...

และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นจำเป็นต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ องค์กรการบริหารส่วนตำบล และเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งไม่ใช้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใหม่ และต้องไม่ใช้การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ปกติไม่ได้ดำเนินการในช่วงดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการของงบประมาณก่อนนายกองการบริหารส่วนตำบลครบวาระ จึงไม่ถือเป็นการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมใหม่ และเป็นโครงการที่ระบุดูวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีกรอบระยะเวลาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้ชัดเจน หากปล่อยเนิ่นช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ องค์กรการบริหารส่วนตำบล และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะเพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาจพับตกไป ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองการบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสืออ้างถึง ๒ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๔๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๒๔๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติภายหลังการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงตั้งแต่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันแถลงนโยบายให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๖๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายหลังการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและเทศมนตรี ทั้งนี้ การใดที่อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หมายถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการนั้น ประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพันงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ โดยคาดว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือลงนามในสัญญาก่อนนี้ผู้กพันสำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตลอดจนการดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๔ วรรคสี่ กำหนดให้ระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากพิจารณาคำว่า “เท่าที่จำเป็น” นั้นต้องเป็นกรณีที่มีการดำเนินการตามหน้าที่

/ และอำนาจ ...

และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นจำเป็นต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ องค์กรการบริหารส่วนตำบล และเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งไม่ใช้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใหม่ และต้องไม่ใช้การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ปกติไม่ได้ดำเนินการในช่วงดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการของงบประมาณก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระ จึงไม่ถือเป็นการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมใหม่ และเป็นโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีกรอบระยะเวลาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้ชัดเจน หากปล่อยเนิ่นช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ องค์กรการบริหารส่วนตำบล และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะเพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาจพับตกไป ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสืออ้างถึง ๒ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

**ด่วนที่สุด**  
ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๕๐๒๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายหลังจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๗๓๐๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๖๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘  
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คือภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ภายหลังช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติราชการได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในช่วงที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล และไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติภายหลังจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. ช่วงตั้งแต่วันครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงวันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ภายหลังจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๖๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายหลังจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ การใดที่อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้หมายถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการนั้น รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒

๑.๒ ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้นายอำเภอกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การนับเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกของนายอำเภอให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับการนับเวลาในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุโลม รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๓ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้หมายถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการนั้น ส่วนใดที่อ้างถึงอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจนั้นหมายถึงอำนาจนายอำเภอ อย่างไรก็ตามก็ กรณีการปฏิญาณตน ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จึงสามารถพิจารณาได้ว่าจะปฏิญาณตนหรือไม่ก็ได้ และการกำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๔ กรณีการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สิ่งที่สามารถดำเนินการนอกเหนือจากการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องไม่ใช่การเสนอญัตติใด ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา หากเป็นเรื่องในภารกิจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเช่นนี้อาจดำเนินการภายหลังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จสิ้น เช่น การเสนอตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำปรึกษาในที่ประชุมเพื่อดำเนินการได้ภายหลังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จสิ้น

## ๒. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งเป็นเทศบาล โดยมีผลก่อนหรือภายหลังการครบวาระวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อ้างถึง ๑ - ๕ ทุกประการ เว้นแต่การใดไม่ได้กำหนดไว้ตามนัยหนังสือที่อ้างถึงให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อ ๑.๓

๓. กรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

หากปรากฏว่านายกองค้การบริหารส่วนตำบลได้ถูกศาลประทับฟ้องในวาระก่อน และได้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย ก่อนหรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลซึ่งบุคคลนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบล และศาลยังไม่มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ทาหรือแนวทางปฏิบัติ กรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๕

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อโปรดแจ้งอำเภอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์

โทรศัพท์ ๐๖-๑๐๖๐-๗๘๙๓